

VĂN BẢN ĐẾN
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021
Ngày: 11-03-2021

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 005407

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex ("Công ty"), mã chứng khoán : VGT hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101445446, thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 07 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Liên quan đến ý kiến của kiểm toán ngoại trừ về việc báo cáo của công ty con – Công ty CP tư vấn Xây dựng Vina – VCC chưa được kiểm toán và khả năng hoạt động trong tương lai của công ty do mất cân đối về thanh toán nợ ngắn hạn và lỗ lũy kế đã lớn hơn mức vốn điều lệ. Công ty xin được giải trình như sau:

Công ty con – tức Công ty CP tư vấn Xây dựng Vina – VCC là đơn vị chưa niêm yết không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của điều 37 của luật kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011, việc lập báo cáo phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Mặt khác do tình hình hoạt động SXKD khó khăn công ty không đủ chi phí thuê đơn vị kiểm toán.

Lý do chậm công bố thông tin: Công ty kiểm toán hoàn thành BCTC vào ngày 06/02/2021, nhưng khi phát hành BCTC hợp nhất, đơn vị kiểm toán trình bày sai chức danh Kế toán của Công ty, nên việc sửa, in, vận chuyển, ký 2 bên để phát hành có sự chậm trễ.

Về khả năng hoạt động trong tương lai của công ty do mất cân đối về thanh toán nợ ngắn hạn và lỗ lũy kế đã lớn hơn mức vốn điều lệ. Đối với công ty:

- Các khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty phần lớn là các khoản thanh toán có kèm theo điều khoản thanh toán "back to back" (tức công ty sau khi được thanh toán từ chủ đầu tư mới có nghĩa vụ phải thanh toán cho các nhà thầu phụ có liên quan)
- Công ty hiện tại có 355m2 diện tích sàn cho thuê văn phòng, đem lại dòng tiền đáp ứng cho các chi phí thường xuyên phát sinh của doanh nghiệp
- Công ty hiện đang có biện pháp tái cơ cấu lại nhân sự, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh một cách toàn diện.

Vì những lý do nêu trên Công ty tin rằng sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục hoạt động liên tục trong tương lai, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Trong thời gian tới Công ty sẽ cố gắng thực hiện đúng quy định về việc công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCQT

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Như Sơn